

กลางกระแส

มวลประชาชนชาวไทยหุดหิงใจเมื่อรัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 ห้ามนำรถกระบะบรรทุกคนไปเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนหลักหรือบนทางหลวงทั่วประเทศไทย เพื่อลดสถิติตายในช่วงเทศกาล ในปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตกว่า 400 ศพ ยังไม่นับตายภายหลังเกิดอุบัติเหตุที่ รพ. ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาแล้วพบว่าสาเหตุใหญ่มาจากมอเตอร์ไซค์ เมาแล้วขับไม่สวมหมวกกันน็อก

ก่อนเทศกาลสงกรานต์เครื่องช่วยสร้างชุมชนท้องถิ่นนำอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ



ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล

ท้องถิ่นนำอยู่โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 มุ่งหวังว่าจะเป็นกลไกที่บรรเทาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มสุรา รวมถึงเป็นการกระตุ้น และหนุนเสริมให้เป็นแนวทางการรณรงค์ขยายผลไปยัง อปท. เครื่องช่วยสร้างชุมชนท้องถิ่นต่อไป โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดนครปฐม และ

วัดอุณหภูมิรายช้อกจากทางโค้ง คัดสร้างต้นไม้ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และการติดตั้งหลักกิโลเมตร ป้ายเตือนทางโค้งสัญลักษณ์เตือนบริเวณทางโค้งหักศอก สีแยกแวกใจ

อนิรุทธิ์ ภาวณะ นายก อบต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ในพื้นที่ในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ตั้งด้านชุมชนในพื้นที่ 6 ด้าน โดยมี รพ.สต. ผู้กำกับท้องถิ่น และ ดร.ช่วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนใส่ใจเรื่องอุบัติเหตุ



'ด้านชุมชน'ลดเมา เพิ่มสุข

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการรณรงค์และขับเคลื่อน "ลดเมา เพิ่มสุข: ปฏิบัติการ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ" ขึ้น

น.ส.ดวงพร เสงบุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ลดเมา เพิ่มสุข คือ ปฏิบัติการที่ทางเครื่องช่วยสร้างชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครื่องช่วยสร้างชุมชนท้องถิ่นนำอยู่ในพื้นที่ถนนสาธารณะในถนนสายหลักและสายรอง

ทั้งนี้เครื่องช่วยสร้างฯ ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการของชุมชน 3 สร้าง ประกอบด้วย 1. สร้างจุดบริการ "ลดเมา เพิ่มสุข" โดยกำหนดจุดพักรถ ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านชุมชน ด้านตำรวจ 2. สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย โดยการกำหนดพื้นที่ในสงกรานต์ปลอดภัย งานศพงานบุญประเพณีปลอดภัย ร้านค้าและชุมชนปลอดภัย 3. เสริมสร้างถนนปลอดภัย โดยการปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การจัดการถนนเคลื่อนย้าย

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมป้องกันอุบัติเหตุที่คิดค้นคือในจุดที่เป็นทางโค้งจะมีสัญลักษณ์ดาวายเข็อกฟาง บริเวณริมทาง ที่ชาวบ้านร่วมใจกันทำขึ้น

ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการและผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส.กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2557-2558 โดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ มูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า จำนวนและสัดส่วนของคดีอุบัติเหตุจากรถที่มี



สาเหตุจากเมาแล้วขับ ปี 2542-2558 มีแนวโน้มลดลง และสอดคล้องกับสัดส่วนการดื่มแล้วขับในผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2548-2558 ก็มีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันพบว่าการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์ในปี 2559 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 ยังคงเป็นเรื่องการเมาสุรา ร้อยละ 34.09 ลดลงจากร้อยละ 39.31 ในปี 2558 ซึ่งบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเป็นมาตรการที่มีความสำคัญ โดยใช้ 3 หลักการ คือ 1. หลักการทางนโยบาย 2. หลักการใช้ทุนทางสังคม และ 3. หลักการบริหารแผนและงบประมาณ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป

ด้านชุมชนดูแลและเป็นกันเองพลังของชุมชนจะช่วยลดการตายจากเมาแล้วขับลงได้.

สายอีसानจราจรเริ่มแน่น มท. ผุดฮอตไลน์24ชั่วโมง!

ไทยโพสต์ • รัฐบาลณรงค์สงกรานต์แบบไทย เล่นน้ำสุภาพ-ใช้น้ำประหยัด-ขับซิปลดภัย มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมเปิดสายด่วนบริการ 24 ชม. แจงเหตุผ่าน "Application SPOND" รอง ผบ.ตร.สั่งเพิ่มความเข้มข้นดูแลบ้านประชาชนที่ฝากไว้กับตำรวจ เส้นอีसानรถหนาแน่น คนทยอยกลับบ้านก่อนวันหยุดยาว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปีนี้รัฐบาลณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.60 โดยเน้น 3 มาตรการหลัก

อ่านต่อหน้า 10

สายอีसान

ประกอบด้วย แต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า และขับซิปอย่างปลอดภัย เป้าหมายของการรณรงค์วันสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งสามารถประยุกต์ให้เข้ากับศาสนาที่แต่ละคนนับถือได้

"รัฐบาลอยากให้คนไทยใช้โอกาสนี้ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้อง รวมทั้งสานความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของคนไทย ด้วยการรดน้ำดำหัว



สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีปริมาณรถยนต์หนาแน่นต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อฉลองสงกรานต์แล้ว

ผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ เล่นน้ำด้วยความสุภาพ และแต่งกายมิดชิด รวมทั้งขอความร่วมมือผู้จัดงานตามสถานที่ต่าง ๆ จัดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมการใช้ขันน้ำประพรมกัน หรือใช้ปืนฉีดน้ำขนาดเล็กแทนอุปกรณ์ฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงหรือสายยาง ส่วนการเดินทางไปยังภูมิลำเนาหรือสถานที่ท่องเที่ยว ขอให้ผู้ขับขี่ตรวจเช็กยานพาหนะให้พร้อม ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามกฎจราจร” พล.ท.สรรเสริญระบุ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกทุกด้าน ทั้งการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยขอให้ทุกฝ่ายมีน้ำใจ เอื้ออาทร และให้อภัยต่อกัน ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องการจับผิด เพราะเจ้าหน้าที่มีความห่วงใยประชาชนเหมือนญาติมิตรและต้องทำหน้าที่รักษากฎหมาย ขณะที่ประชาชนต้องการไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาล

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แต่ละจังหวัดจะส่งเสริมการจัดงานสงกรานต์ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ลานวัฒนธรรม ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ในปีนั้น เช่น ส่วนกลาง วันที่ 11 เม.ย. จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 13-16 เม.ย. ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 13-15 เม.ย. ในส่วนภูมิภาคเป็นงานสงกรานต์อาเซียน ได้แก่ วันที่ 10-16 เม.ย. งานประเพณีสงกรานต์ล้านช้างวัฒนธรรมไทย-ลาว ที่ อ.นาแห้ว จ.เลย วันที่ 13-16 เม.ย. สงกรานต์ไทย-เมียนมา ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และวันที่ 12-17 เม.ย. สงกรานต์ไทย-ลาว ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เปิดสายด่วนบริการ 24 ชม.

ด้านนายชยพล อิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ผ่านสายด่วน 1567 ระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย. และจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการคำแนะนำ ความช่วยเหลือต่างๆ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถขอรับบริการ ร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือขอความช่วยเหลือผ่าน Application SPOND ได้อีกด้วย

“การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติว่า หากประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามา และเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก เกี่ยวข้องกับภารกิจของหลายหน่วยงาน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรียกประชุมหรือส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหภายใน 7 วัน” นายชยพลระบุ

ที่ สน.ตลิ่งชัน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ” โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจ สน.ตลิ่งชันแล้ว 6 หลัง

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติกล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งเป็นการดำเนินงานคล้ายคลึงกับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในปีที่ผ่านมา โดยประชาชนจะต้องชี้แจงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสำหรับบ้านที่ไม่มียุติดูแลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบ ก่อนวางแผนป้องกันอาชญากรรม เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจหาระวังเหตุคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่อยู่บ้าน พร้อมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรและส่วนงานราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ที่สามารถบันทึกภาพได้และสามารถเชื่อมโยงสัญญาณมายังสถานีตำรวจในพื้นที่หรือโทร

ศัพท์เคลื่อนที่

จากนั้น พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เดินทางไปตรวจความพร้อมร้อยบริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพ สายใต้ใหม่ พร้อมกำชับให้ตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชนมากกว่าการจับผิด รวมทั้งทำความเข้าใจเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน police i lert you

ส่วนจุดเล่นน้ำสงกรานต์ ประสานผู้จัดงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตั้งจุดตรวจและกล้องวงจรปิดตามทางเข้า-ออกทั้งหมด

กรุงเทพฯโพสต์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,178 คน เรื่อง “สงกรานต์ปีใด คนกรุงเตรียมการอย่างไร” พบว่าคนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 วางแผนใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปกับค่าทำบุญไหว้พระมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 52.4 ใช้จ่ายไปกับค่าเดินทาง ค่าน้ำมันไปท่องเที่ยว กลับบ้านเกิด และร้อยละ 49.8 ใช้จ่ายไปกับค่าอาหารกินเลี้ยงสังสรรค์

ส่วนความกังวลหากต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คนกรุงส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.4 ระบุ กังวลเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน รองลงมา ร้อยละ 34.1 กังวลเรื่องการจราจรติดขัด และร้อยละ 13.4 กังวลเรื่องคนเมาแล้วขับ นอกจากนี้ คนกรุงส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.8 เชื่อว่าการใช้มาตรา 44 ควบคุมวินัยจราจร จะส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

เส้นอีสานรถหนาแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ประชาชนจำนวนมากเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาภาคอีสานเพื่อฉลองสงกรานต์แล้ว ทำให้สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน ตั้งแต่ช่วงเข้ามามีปริมาณรถยนต์หนาแน่นต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดปัญหาติดขัดสะสมบางช่วง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเริ่มเปิดช่องพิเศษบริเวณทางขึ้นเขาตำบลกลางดง อ.ปากช่อง ตั้งแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 48 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 51 ระยะทาง 4-5

กม. เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปริมาณรถติดสะสมมาก ขณะที่บริเวณถนนมิตรภาพช่วงบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมา แยกบึงกองชัย-จอหอ มีปริมาณรถมากต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

อ่านต่อหน้า 12

สายอีสาน

ส่วนสภาพการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ช่วงหนองกี่ นางรอง และ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักมุ่งสู่หลายจังหวัดอีสานตอนล่าง เช่น จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ จ.บุรีรัมย์ อุบลราชธานี มีรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัวของประชาชนจากหลายจังหวัดอีสานตอนล่างสัญจรหนาแน่นตลอดทั้งวันเช่นกัน

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุมเข้มจุดเสี่ยงอันตรายทั้งจังหวัด 14 จุด เช่น ทางโค้ง จุดตัดทางรถไฟ และทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงได้ทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนเนื่องจากมีรถสัญจรไปมาหนาแน่น

ที่บริเวณสามแยกท่าพระ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น จุดตัดระหว่าง จ.ขอนแก่น ไปจ.มหาสารคาม ร.ต.อ.จิตภาคิน พันธุ์เชื้อ รองสว.หน.จร.สภ.ท่าพระ พร้อมด้วยนางรัตดา ช่วยความดี ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาขอนแก่น และนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ (ทต.) ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่ในเส้นทางฝั่งขาขึ้นมุ่งหน้าสู่อ.ขอนแก่น โดยเน้นหนักในเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ที่ปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทุกคันที่วิ่งผ่านจุดตรวจดังกล่าว และจะมีการมอบหมวกกันน็อกให้เพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจรตลอดทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย

ที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนเดินทางกลับบ้านเพื่อมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่บ้านเกิดจำนวนมาก โดยนายเอกภดินทร์ จำเริญภักดิ์ ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการเพิ่มเที่ยวรถสายสั้นระหว่างอำเภอ จังหวัด และข้ามภูมิภาคจากปกติวันละ 100 เที่ยว เพิ่มขึ้นอีก เป็น 150 เที่ยวต่อวัน รวมทั้งมีการเข้มงวดเรื่องอุปกรณ์ด้วยความปลอดภัยประจำรถ และที่สำคัญได้สั่งห้ามไม่ให้มีการแย่งผู้โดยสารโดยได้ตั้งเส้นกำหนดเขตให้บริการของรถแต่ละประเภท หากพบการแย่งผู้โดยสารจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน จะไม่อนุญาตให้พนักงานที่ไม่เชื่อฟังเข้ามาทำงานภายในสถานีขนส่ง และหากมีการเอาเปรียบประชาชนอาจจะต้องมีบทลงโทษกับบริษัทผู้ให้บริการด้วย

ด้าน พ.ต.ท.อนันต์ ทองสุก สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองกบขเชิง จ.สุรินทร์ ควบคุมการปฏิบัติประจำจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. มีแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยทยอยเดินทางกลับไปฉลองสงกรานต์ที่บ้านเกิดในประเทศกัมพูชาวันละ 50 คน จึงได้จัดเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ความสะดวก

ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จ.เชียงราย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักสนับสุนนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” โดยมีภาคีภาคปฏิบัติ “ลดเมา เพิ่มสุข” พร้อมกันทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร เชียงราย เพชรบูรณ์ และนครปฐม เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่นๆต่อไป

นายธวัชชัย พักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า มุ่งหวังว่าจะกิจกรรมนี้จะเป็นกลไกที่บรรเทาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการดำเนินการ 3 สร้าง คือ 1.สร้างจุดบริการ เพื่อช่วยเหลือและบริการแก่ผู้ขับรถสัญจรไปมาทั้งในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ ด้วยการให้มีด่านครอบครัวด่านชุมชน 2.สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย ด้วยการกำหนดพื้นที่ เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย และ 3.เสริมสร้างถนนปลอดภัย ด้วยการสำรวจประเมินจุดเสี่ยงบนท้องถนนในชุมชน ปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางท้องถนน.